

## Magiging Epektibo ang Pagbabago sa Enero 2024

Noong ika-23 ng Oktubre 2023, bumoto ang Lungsod ng Huntington Beach na baguhin ang preterminado na plano sa enerhiya para sa mga kostumer ng Pangasiwaan ng Kuryente ng Orange County (Orange County Power Authority o OCPA) sa Huntington Beach mula sa 100% Planong Renewable na Pagpipilian patungo sa simpleng Pagpipilian na Plano, na magiging epektibo sa Enero 2024. Ang bagong default na plano na ito ay nagkakahalaga ng 2% na mas mababa kaysa sa katumbas na mga rate, ng pagbuo ng Timog California Edison (Southern California Edison o SCE) at patuloy na sinusuportahan ang pagpapanatili ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi bababa sa 38.5% na nababagong enerhiya.

- Ang mga kostumer na naka-enroll sa 100% Planong Mapaparenew ay magiging maayos na ililipat sa Simpleng Planong Pagpipilian sa kanilang karaniwang petsa ng pagbabasa ng metro sa Enero 2024, nang walang anumang patid sa serbisyo.
- Ang mga kustomer na kasalukuyang nasa mga plano ng Pangunahing Pagpipilian o Matalinong Pagpipilian ay hindi makaranas ng pagbabago sa kanilang kasalukuyang rate o serbisyo.
- Sa buong panahon ng paglipat na ito, anuman ang anumang mga pagbabago sa iyong plano sa enerhiya, mananatiling nasa iyong kasalukuyang iskedyul ng porsyento, alinsunod sa mga porsyento at mga tuntunin ng OCPA.

Kung mas gusto mong panatilihin ang iyong kasalukuyang 100% Renewable Choice Plan o upang, galugarin ang opsyon ng paglipat sa Matalinong Pagpipilian na Plano sa enerhiya ng OCPA, mangyaring makipag-ugnayan sa koponan ng suporta sa kostumer ng OCPA ng hindi bababa sa dalawang araw bago ang iyong petsa ng pagbabasa ng regular na metro ng Enero 2024 sa (866) 262-7693.

## Pagbabago na Epektibo sa Hunyo 2024

Dagdag pa, ang iyong Serbisyong Paggabing ng Paggiliw ng Pamayanan (Community Choice Aggregation Service o CCA service) kasama ang OCPA ay magtatapos sa Hunyo 2024. Ang SCE ay muling magiging tagapagbigay ng parehong serbisyo ng paglikha at pamamahagi ng kuryente para sa iyong account.

Noong April 1, 2022, para sa mga komersyal na kostumer at October 3, 2022, para sa mga residential na kostumer, naging pangkaraniwang tagapagbigay ng suplay ng kuryente ang OCPA para sa mga karapat-dapat na kostumer na matatagpuan sa Lungsod ng Huntington Beach. Noong Mayo 2023, bumoto ang Konseho ng Lungsod ng Huntington Beach na lumisan sa OCPA. Sa pagdating ng Hunyo 30, 2024, lahat ng mga kustomer sa Huntington Beach sa loob ng lungsod ay ililipat sa pinagsamang serbisyo ng SCE. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang aksyon para bumalik sa SCE. Ang paglipat ng iyong account sa pinagsamang serbisyo ng SCE ay mangyayari nang awtomatiko sa Hunyo 2024 sa iyong karaniwang petsa ng pagbabasa ng metro nang walang anumang hadlang sa serbisyong elektriko.

- Bago ang paglipat, mananatili kang nakabase sa iyong kasalukuyang listahan ng porsyento, sumasailalim sa mga porsyeto at tuntunin ng OCPA.
- Dapat kang magpatuloy sa pagbabayad ng iyong mga bill gaya ng karaniwan mong ginagawa. Ang iyong bill ay laging itinatrabaho at magpapatuloy na itinatrabaho ng SCE.

Ang OCPA, Lungsod ng Huntington Beach, at SCE ay magkakasama sa pagtutulungan upang tiyakin ang magandang paglipat ng mga kostumer ng OCPA sa Huntington Beach patungo sa pinagsamang serbisyo ng SCE.





P.O. Box 54283  
Irvine, CA 92619-4283



**Mahahalagang mga  
pagbabago ay  
paparating sa **iyong**  
**serbisyo sa 2024.****